

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, ต่างชาติขายดอลลาร์หลังข้อมูลศก.สหรัฐออกมาอ่อนแอ

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้เล่นหลักที่ขายดอลลาร์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในช่วงนี้ ยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ

\*ดิลเลอร์คาดเงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.35 ถึง 33.50

\*ดอลลาร์ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้านี้ หลังจากอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อวาน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ไม่น่าประทับใจ กระตุ้นให้นักลงทุนขายทำกำไรดอลลาร์ออกมา

\*ตลาดกำลังรอฟังถ้อยแถลงของผู้นำธนาคารกลางคนสำคัญ โดยนางเจนเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้

\*นายฮารูอิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบายของบีโอเจในวันนี้ โดยตลาดคาดว่า นายคุโรดะจะระบุว่า ญี่ปุ่นจะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณถัดไป หรือในช่วงเดือนเม.ย.-ก.ย.59

\*นายมาริโอ ดราเก้ ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะมีการแถลงในวันนี้ด้วย

\*ตลาดการเงินสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. เนื่องในวันเมโมเรียล เดย์ ส่วนตลาดการเงินอังกฤษจะปิดทำการในวันจันทร์เช่นกันเนื่องในวัน Spring Bank Holiday

\*วันพฤหัสบดี ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 942.70 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 1.67 พันล้านบาท และถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป มีการซื้อสุทธิ 1.49 พันล้านบาท

\*09.53 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.36/38 จาก 33.44/46 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.087/185 จาก 37.248/271 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 120.82/85 จาก 121.02 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1133/34 จาก 1.1112 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"จากรายงานการประชุมของเฟต ที่ยังน่าจะตรึงดอกเบี้ยต่อไป และข้อมูลของสหรัฐ ทำให้มีแรงขายดอลลาร์ออกมา ช่วงนี้เป็นต่างชาติที่เป็นตัวหลักในการขาย ส่วนผู้ประกอบการน่าจะเก็บกันไปได้หมดแล้ว" คีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้